

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริตและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน	งานบริหารงานบุคคล
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจรับพัสดุ การเอื้อประโยชน์รายหนึ่งรายใดในปฏิบัติงาน ที่การปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณิชกานต์ เกลียวทอง นิติกร ปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
วันที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน/ ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือก จัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ร้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจการ	๔	๔	ต้องปฏิบัติระเบียบและ กำหนดคุณลักษณะ ราคากลางที่ได้ ประโยชน์สูงสุด
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น ญาติหรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมีการรับเงินเพื่อ เข้าทำงาน	๔	๔	มีประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ ฯลฯ	๔	๔	มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ทางราชการมาใช้ใน ส่วนตัว	๔	๔	ดำเนินการป้องกันเพื่อ มิให้เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินทางราชการ มาใช้ในส่วนตัว
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	การบันทึกการใช้ต่างๆ รายงานทุกครั้งให้ ผู้บังคับบัญชาและ ผู้บริหารทราบ

การดำเนินการ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน

(นางสาวณิชาภัทน์ เกลี่ยวทอง)

นิติกร ปฏิบัติการ